
Hér kemur umsögn sveitarstjórnar Hrunamannahrepp vegna frumvarps um farþegaflutninga og 

farmflutninga.

1. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis: Umsagnarbeiðni um frumvarp til laga 
um farþegaflutninga og farmflutninga.
Oddviti kynnti umsagnarbeiðni frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis til laga um 
farþegaflutninga og farmflutninga. Jafnframt eru lagðar fram umsagnir SASS og 
Sambands íslenskra sveitarfélaga um frumvarpið. Sveitarstjórn leggur áherslu á að 
tryggt sé að sérleyfisréttur varðandi almenningssamgöngur sé virtur og tekur undir 
athugasemdir SASS og Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi frumvarpið.
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